



Phan Thanh Thắng

Dẫn nhập:

Dưới chế độ độc tài toàn trị của cộng sản Việt Nam (csVN) đã đem lại không biết bao nhiêu tai ương và thảm họa cho đất nước và dân tộc VN trong suốt 50 năm qua kể từ ngày 30 tháng Tư, 1975 oan nghiệt! Từ thể chế chính trị độc tài đảng trị csVN đã đưa đến một nền kinh tế tồi tệ, một nền văn hóa vong bản, một xã hội suy đồi và băng hoại vô phương cứu chữa! Điều 4 Hiến Pháp của csVN khẳng định: **“Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội”**. Hồ Chí Minh, một cán bộ của Cộng Sản đệ tam quốc tế đã du nhập chủ nghĩa Mac-Lê ngoại lai vô thần để áp đặt, thống trị dân tộc Việt Nam và cũng để thực hiện mưu đồ nhuộm đỏ thế giới bởi cộng sản Nga, Tàu. Chúng tự cho mình được độc quyền lãnh đạo mà không qua bất kỳ cuộc bầu cử hay một cuộc trưng cầu dân ý nào cả. Tất cả những

bi thảm của Việt Nam ngày nay đều bắt nguồn từ thể chế chính trị độc tài toàn trị. Hiến pháp chỉ là tấm bình phong che đậy cho chế độ độc đảng, độc quyền của Đảng csVN, từ đó tạo ra bao tai ương và thảm họa. Do vậy hiến pháp của csVN chỉ để mê dân và che mắt quốc tế! Những thảm họa và tội ác mà csVN đã gây ra cho đất nước và dân tộc VN trong 50 năm qua có thể nói đến 2 vấn đề chính:

I-Về Đối Nội:

1-Thực hiện chuyên chính vô sản và triệt tiêu mọi di sản tốt đẹp của chế độ VNCH:

Từ lúc cưỡng chiếm miền Nam, để thực hiện vô sản chuyên chính và triệt tiêu mọi mầm mống của VNCH, đảng csVN đã tiến hành đàn áp và giết hại những nhà bất đồng chính kiến, gán cho họ là “kẻ thù của

nhân dân”, csVN chủ trương đàn áp tôn giáo và giết dần dân Việt qua việc đầu độc và phá hoại môi sinh. Chúng loại bỏ tôn giáo chính thống thành lập hệ thống tôn giáo quốc doanh dưới quyền điều khiển của nhà cầm quyền csVN, dẹp bỏ mọi phong tục tập quán tốt đẹp của tiền nhân để lại, thanh trừng sắc tộc, cưỡng bức lao động tập thể tại các hợp tác xã, công trường và nông trường làm cho đời sống người dân nghèo đói, lầm than cùng cực!

Với chủ trương hợp tác xã hóa nông nghiệp, csVN đã trưng thu tất cả ruộng đất của người dân miền Nam do nhà nước quản lý toàn bộ. Người dân đi làm được chăm công với vài ký lúa họ trả cho mỗi ngày công nên không ai còn tha thiết canh tác dẫn đến thất thu trầm trọng và đời sống người dân đã cùng quẫn lại ngày càng thêm thảm hơn!

Nhà cầm quyền csVN còn tiếp tục những đợt thanh trừng, xét xử người dân ngoài vòng pháp luật để dễ bề thủ tiêu, đưa hàng trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vào các trại lao động tập trung trá hình được nguy trang trại “cải tạo” ở chốn rừng sâu nước độc, để làm cho họ chết dần, chết mòn trong chốn lao tù khổ sai đói lạnh triền miên. Với chính sách này csVN đã giết hại, trả thù và thiêu rụi không biết bao nhiêu nhân tài của đất nước!

Với chính sách phân biệt đối xử tàn tệ và khắc nghiệt giữa nhà cầm quyền Cộng Sản đối với người không Cộng Sản khiến hàng triệu người phải rời bỏ quê hương tìm đường vượt biên, vượt biển để trốn chạy chế độ tàn ác và man rợ để có thể đến được bến bờ tự do, để rồi hàng trăm ngàn người phải chết tức tưởi trong chốn rừng sâu, dưới lòng đại dương cùng với

bao thảm cảnh bi thương khi phải chứng kiến người thân bị hải tặc hành hung, cưỡng hiếp không làm sao kể xiết! Xuyên suốt chiều dài lịch sử VN chưa có thời kỳ nào mà người dân VN phải liều mình, bất chấp mọi hiểm nguy để trốn chạy khỏi chế độ cộng sản với một con số lớn một cách khủng khiếp như vậy! Rồi với chính sách kinh tế mới đưa người dân, đặc biệt là gia đình quân cán chính VNCH tại khắp các thành thị đến những nơi rừng thiêng nước độc làm cho họ đói khổ tột cùng! Không sống nổi nơi hoang vu, bệnh tật nên buộc họ phải trốn về thành phố sống lang thang nơi đầu đường xó chợ trong khi nhà mình thì cán bộ cộng sản đã chiếm dụng, thật không còn đau khổ nào hơn! Rồi chính sách đánh tư sản mại bản, đổi tiền đều là những chủ trương cướp của công khai của người dân thấp cổ bé miệng! Tôm thâu những thứ quý giá của miền Nam, đặc biệt là cả ngàn tỉ tiền mặt cùng với lượng vàng khổng lồ trong đó có 16 tấn vàng được cất giữ tại Ngân Hàng Quốc Gia VN trên đường Bến Chương Dương, Saigon mà bọn chúng tung tin là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo ra nước ngoài. Tất cả tiền và vàng này đều đưa về ngoài Bắc rồi bọn đầu sỏ csVN chia chác với nhau làm của riêng.

Ngày nay, với chủ trương cưỡng chiếm đất đai khắp nơi của người dân đã tạo ra làn sóng phản nộ ngút trời với những người “dân oan” kêu cứu khắp nơi mà không ai giải quyết! Sự bất công đầy dẫy trong xã hội đã đưa đến bạo loạn ở Đắk Lắk trong năm 2023 là một điển hình. Chúng chỉ biết tóm thâu quyền lực, của cải làm giàu bất chính, khai thác cạn kiệt tài nguyên quốc gia rồi tẩu tán tài sản ra nước ngoài, đưa con đưa cháu ra ngoại quốc hưởng thụ, sống xa hoa trụy lạc. Tham

những hồi lộ trong mọi tầng lớp cầm quyền tạo ra một giai cấp Tư Bản Đỏ lộng hành trong cả nước với những tên tham quan đầy dẫy khắp nơi, những biệt thự nguy nga, tráng lệ của các quan chức csVN mọc lên như nấm trong khi người dân thì lầm than cơ cực, nghèo khổ!

Với chế độ “Đảng cử dân bầu” để độc quyền lãnh đạo, dùng chế độ Công An trị với lưới lê họng súng, nhà tù để khủng bố người dân. Dùng bạo lực với mọi thủ đoạn man rợ để trấn áp những tiếng nói đối kháng của người dân. Thậm chí những đảng viên cốt cán của cộng sản, khi không còn chịu đựng nổi sự bất công đứng lên phản kháng đều bị trả thù dã man như vụ gia đình anh bộ đội phục viên Đoàn Văn Vươn, rồi vụ tàn sát gia đình cụ Lê Đình Kinh ở Đồng Tâm là những điển hình về tội ác của csVN. Phán quyết những bản án vô cùng nặng nề để răn đe, khủng bố những nhà bất đồng chính kiến làm cho người dân luôn sống trong lo âu, sợ hãi để rồi bị thui chột ý chí, buông xuôi cho nhà cầm quyền muốn thao túng, muốn làm gì thì làm miễn là được an phận.

2-Về lãnh thổ, lãnh hải: Trung Cộng (TC) đã lấn chiếm lãnh thổ VN khắp nơi từ thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, các tỉnh biên giới, Vịnh Bắc Bộ, Đường Lưỡi Bò 9 đoạn. TC xua quân cưỡng chiếm Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam thì Lê Đức Anh, lúc bấy giờ là Bộ Trưởng Quốc Phòng đã ra lệnh cho bộ đội không được bắn trả đã làm cho họ trở thành những bia thịt dưới làn đạn của kẻ thù phương Bắc và đã chết trong tức tưởi đau thương! Tàu Hải Dương của TC xâm nhập vào vùng Đặc Quyền Kinh Tế của VN ở Biển Đông thì csVN chỉ phản đối chiếu lệ! Các chiến hạm của TC ngang nhiên quấy nhiễu khu vực khai thác dầu của VN

hợp tác với Nga mà csVN cũng chỉ phản đối cho có lệ chứ không có biện pháp thích đáng. TC ngang nhiên bồi đắp các đảo đá ngầm, xây dựng các đường băng cho phi cơ chiến đấu xử dụng ngay trên lãnh hải thuộc chủ quyền của VN trên Biển Đông. Như vậy csVN đã để cho TC tự do quân sự hóa Biển Đông. Điều này nói lên sự thần phục của csVN đối với TC ngày càng tệ hại hơn! Với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú trong thềm lục địa Việt Nam có thể nuôi sống bao đời con cháu chúng ta thì dưới sự lãnh đạo của csVN đã mặc nhiên để cho đàn anh Trung Cộng ngang nhiên làm mưa làm gió trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tương lai VN sẽ đi về đâu? Chủ quyền VN sẽ ra sao nếu CSVN tiếp tục thống trị?

3-An Ninh Quốc Phòng: Cao nguyên Trung phần Việt Nam (Tây nguyên) nóc nhà của Đông Dương, ai làm chủ nơi đây sẽ khống chế Đông Dương (Việt, Miên, Lào) dễ dàng, csVN đã để cho TC vào khai thác Bôxít, rồi cho thuê dài hạn (50 đến 99 năm) nhiều cao điểm chiến lược về quốc phòng. Các đặc khu kinh tế như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đều do TC khống chế, khai thác. Năm 2006 Nguyễn Tấn Dũng đã cấp phép cho công ty Formosa lọc dầu ở Vũng Án, Hà Tĩnh đã thải hóa chất làm chết cá hàng loạt trên vùng Biển này gây tác hại môi sinh nghiêm trọng. Hầu hết các hãng xưởng đều do người Tàu làm chủ, đưa công nhân người Tàu vào làm việc đầy dẫy khắp mọi nơi. Mua nhà, mua đất khắp nơi. TC khống chế VN từ hạ tầng cơ sở cho đến đầu não Bộ Chính Trị Đảng csVN là điều mà bất cứ người dân VN nào cũng hiểu và thấy rất rõ! Cao nguyên VN Trung Cộng chiếm đóng qua hình thức đầu tư khai thác, thuê mượn dài hạn. Biển Đông TC khống chế,

các đặc khu TC cũng làm chủ. Như vậy khi chiến sự diễn ra TC sẽ 4 mặt giáp công, csVN sẽ phải tứ bề thọ địch thì làm sao bảo đảm được an ninh quốc phòng, sự toàn vẹn bờ cõi, biên cương đây?!!!

4-Về truyền thông, báo chí: đều do csVN độc quyền quản lý, truyền thông một chiều! Các loa phường chỉ tuyên truyền láo khoét để ru ngủ, mị dân. Tất cả những thông tin bất lợi cho Đảng, cho nhà nước đều bị cấm, mọi tin tức đều được sự chỉ đạo bởi Ban Tuyên Giáo trung ương. Nếu không có hệ thống internet với các trang mạng xã hội phát triển thì người dân đều bị bưng tai, bịt mắt.

Trong thời gian đại dịch Vũ Hán (Covid-19) xảy ra trên khắp thế giới thì tại VN biết bao thảm trạng đã diễn ra như vụ “Test Kits Việt Á”, rồi vụ “chuyến bay giải cứu” đã bộc lộ một chế độ thối nát, một tập đoàn thống trị man rợ không còn tính người, bòn rút những đồng tiền, hút máu của những nạn nhân đau khổ. Cuối cùng cũng phải đưa ra xét xử nhưng qua đó đã phơi bày cho cả thiên hạ thấy được hệ thống tòa án VN quả là trò hề không hơn không kém bởi khi điều tra cho thấy bọn tham nhũng lại là thành phần chóp bu của Đảng, nếu tiếp tục xét xử sẽ lòi ra “trùm cuối” thì Đảng sẽ tiêu đời. Do vậy, tòa án phải đành tuyên bố “hoãn xét xử vô thời hạn”!!!

5-Về Văn Hóa, Giáo Dục: CSVN lấy chủ thuyết Mac-Lê làm kim chỉ nam để giáo dục nên đã tạo nên một nền văn hóa vong bản, lai căng, mất gốc. Từ đó tạo ra một tầng lớp trí thức không có trình độ nhận thức, hiểu biết đúng nghĩa. Bằng cấp giả tràn lan, học vị giáo sư, tiến sĩ không sao kể xiết nhưng hầu hết đều không có thực tài tương xứng với bằng cấp của họ, điển hình như Tô Lâm, Tổng Bí Thư Đảng csVN

cũng xưng là Giáo Sư, Tiến Sĩ, không rõ ông ta có bằng tiến sĩ gì, tốt nghiệp ở đâu? Giáo Sư dạy ở trường Đại Học nào đây? Những vụ gian dối trong thi cử, đút lót, chạy chọt để có bằng cấp là chuyện thường tình trong nền giáo dục tại VN hiện nay. Tư cách của thầy giáo chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò! Học trò hành hung thầy, cô giáo, các em nữ sinh hòa nhau tấn công một nữ sinh khác mà không một ai can ngăn. Giáo dục VN ngày nay đã tạo cho con người trở thành vô cảm, lạnh lùng. Tình yêu thương đồng loại hầu như không còn trong dòng máu con người VN. Công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ VN và nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của chàng trai nước Việt hầu như không bao giờ được nhắc đến. Nền giáo dục với chủ trương nhân bản, khai phóng, dân tộc của VNCH vô cùng tốt đẹp đã đi vào dĩ vãng!

Từ những tệ hại đó, csVN đã triệt tiêu dần di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã dày công bồi đắp! Do vậy, có nhiều vị thức giả đã ngậm ngùi, xót xa than thở “tuổi trẻ VN ngày nay không còn là một người Việt Nam đúng nghĩa!”

6-Về Xã Hội và Kinh Tế: Chưa bao giờ trong dòng lịch sử cận đại của VN lại có một xã hội vô cùng tồi tệ như hiện nay. Đây là một xã hội bát nháo, luân thường đạo lý bị đảo lộn. Những vụ án cướp của giết người công khai xảy ra nhiều nơi, những vụ án con giết cha, vợ giết chồng để chiếm đoạt tài sản được báo chí trong nước thường xuyên đăng tải!

Công an cấu kết với băng đảng xã hội đen để trấn áp dân lành, trấn áp những tiếng nói phản kháng, những người chống lại sự bất công. Sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm đã làm cho tuổi trẻ thêm chán chường, ngao ngán rồi buông thả

chẳng nhìn thấy tương lai! Rồi tình trạng thất nghiệp hết sức trầm trọng hiện nay, công nhân không có việc làm đã tìm mọi cách để mưu sinh là một vấn nạn mà csVN không làm sao giải quyết ổn thỏa được. Thay vào đó csVN lại còn chủ trương để cho giới trẻ ăn chơi sa đọa, xì ke ma túy, đĩ điếm khắp nơi, không riêng gì ở các thành thị mà ngay cả ở nông thôn cũng buôn bán, hút xách ma túy, cờ bạc nên nạn trộm cướp thường xuyên xảy ra. CSVN dùng chính sách ngu dân để trị, với ý thức hệ sống trong dối trá, lừa đảo, mị dân đã làm cho họ thờ ơ, vô cảm trước cảnh quốc phá gia vong là một thực trạng bi thảm của xã hội Việt Nam ngày nay.

Thất bại thê thảm trong nền kinh tế tập trung, csVN phải hô hào đổi mới để sống còn nhưng rồi vẫn loay hoay với “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, và với cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” đã tạo nên quá nhiều kẽ hở cho bọn gian thương đầu cơ tích trữ. Các công ty quốc doanh hầu hết đều khai lỗ hàng tỉ đồng, thực chất vì ngu dốt không biết điều hành, quản lý nên đã bị lợi dụng, đã bị gian dối dẫn đến thất thoát, thua lỗ là lẽ đương nhiên vì bao nhiêu lợi nhuận thì ban quản trị của các công ty quốc doanh đều cấu kết chia chác nhau bỏ vào túi riêng tất cả.

Vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát với Trương Mỹ Lan đã phơi bày sự tồi tệ của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Còn chủ nhân của hầu hết các công ty, xí nghiệp với những cơ sở đồ sộ, nguy nga hiện nay tại VN đều là của các doanh nhân và tập đoàn ngoại quốc! Người dân VN phải đi làm thuê cho ngoại quốc ngay trên chính quê hương mình.

Để hy vọng có thể cải tiến phần nào nền

kinh tế hiện nay, Tô Lâm đã phải muối mặt xin xỏ Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là “nền kinh tế thị trường” để được hưởng những ưu đãi thuế quan nhưng đã bị Hoa Kỳ thẳng thừng bác bỏ. Điều này càng củng cố thêm sự bất cập trong nền kinh tế tồi tệ của VN hiện nay.

II-Về Đối Ngoại:

1-Vì lệ thuộc vào TC và để làm vừa lòng quan thầy nên csVN chủ trương chính sách ngoại giao 4 không hết sức bất lợi và nguy hiểm, đó là: *“Không liên minh quân sự với nước khác, Không liên minh quân sự với nước này chống nước kia, Không cho nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự trên đất mình để chống lại nước thứ 3, Không dùng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong ngoại giao quốc tế”.*

2-Vì cố bám giữ quyền độc tôn lãnh đạo, nên CSVN sử dụng thế ngoại giao đu dây mà csVN gọi là ngoại giao cây tre để sống còn. Vì thế, bọn đầu sỏ csVN thường nói với nhau “biết rằng dựa vào TQ sớm muộn rồi cũng sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng!”. Nguyễn Minh Triết từng nói: *“bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”.* Tất cả những điều đó đã bộc lộ tính cách của csVN là **“còn Đảng còn mình”**, quyền lợi và thống trị đất nước là tất cả. Tổ quốc không có bất kỳ giá trị nào cả!!!

3-Về bang giao quốc tế csVN rập khuôn theo Trung Cộng. TC làm gì thì csVN thực hiện giống như vậy. Khi Tập Cận Bình đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 thì Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên sang tận Bắc Kinh triều kiến để chúc mừng lấy lòng họ Tập. Cũng vậy, khi Tô Lâm lên nắm vai trò Tổng Bí Thư thay Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời cũng ngay lập tức sang diện kiến Tập Cận Bình để

được quan thầy che chở! Cho dầu CSVN đã thần phục TC đến mức tệ hại như vậy nhưng vẫn bị đàn anh coi thường và đã sử dụng những thủ đoạn vô cùng bất lợi và nguy hiểm lâu dài cho Việt Nam, cụ thể đã tài trợ và khuyến khích Campuchia thực hiện kênh đào Phù Nam. Trong vài năm tới khi công trình kênh đào Phù Nam hoàn thành thì lượng nước từ sông Mê Kông đổ về Việt Nam sẽ bị giảm thiểu rất nhiều. Vốn dĩ hiện nay đồng bằng sông Cửu Long đã bị nhiễm mặn rất nhiều vì nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đã bị các đập thủy điện của TC, Lào ngăn lại rất nhiều mà nay còn phải chia nguồn nước vốn dĩ đã ít ỏi cho kênh đào Phù Nam thì rồi đây đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn tòi tệ đến mức nào đây? Vừa lúa khổng lồ của miền Nam Việt Nam có lẽ chỉ còn là cỏ tích!. Bang giao quốc tế, ngoại giao, ngoại vận của CSVN để làm cho dân giàu nước mạnh thực quá viễn vông!!!

4-CSVN tổ chức xâm nhập vào các Cộng Đồng VN ở Hải Ngoại để tuyên truyền, dụ dỗ, gây chia rẽ qua Nghị Quyết 36 rồi đến Quyết Định 1334 nhằm mua chuộc những cá nhân và tổ chức dưới vỏ bọc chống cộng nhưng bên trong hoạt động tích cực làm lợi cho CSVN. Tổ chức “Cầu Kiền Collective” là của CSVN dựng nên để xâm nhập vào các trường Đại Học tại Hoa Kỳ nhằm dụ dỗ các em sinh viên non trẻ theo chúng làm lợi cho CSVN mà hầu hết phụ huynh không quan tâm nên không biết các con của mình đang làm tay sai cho CSVN. Do vậy, việc phổ biến, đề cao cảnh giác, vạch trần những âm mưu thâm độc của CSVN là việc cần được đặc biệt quan tâm.

5-CSVN huấn luyện bọn Dư Luận Viên

để đánh phá, phân hóa tập thể người Việt Quốc Gia. Mua chuộc những thành phần thương gia, trí thức nhẹ dạ cả tin về nước đầu tư làm ăn với chúng nhưng hầu hết đều bị lừa, ôm hận, tiền mất tật mang!

6-Hầu hết sinh viên học sinh ra nước ngoài du học khi tốt nghiệp đều xin được ở lại các quốc gia tự do làm chảy máu chất xám và sẽ đưa VN vào sự kiệt quệ khó tránh khỏi!

III-Kết luận:

Qua phân tích một cách tổng quát về 2 phương diện đối nội và đối ngoại của CSVN trong 50 năm thống trị đã đem lại không biết bao nhiêu là tai ương, thảm họa cho dân tộc VN. Từ đó cho chúng ta thấy thêm những tệ hại tại VN hiện nay:

- Làm ăn giao thương với VN không có nguyên tắc và tiêu chuẩn nên rất nguy hiểm cho các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài.
- Không có những đạo luật và định chế pháp lý rõ rệt về bằng khoán và chứng khoán.
- Không tích cực thể hiện và phát huy hệ thống kinh tế thị trường.
- Biên giới Việt- Trung mở rộng để làm vừa lòng đàn anh TC nên hàng lậu nhập vào VN khắp nơi với giá rẻ hơn hàng sản xuất trong nước và hàng nhập cảng khác.
- Hệ thống tín dụng ngoại quốc tại VN thất bại thảm trước tình hình kinh tế kiệt quệ với lối điều hành kinh tế theo luật rừng nên càng thảm hại hơn. Một số công ty ngoại quốc phải đóng cửa gần đây, trong đó có: Quý Đầu Tư Tín Dụng Lyon Pháp Quốc, Indochina Hotels,

Lloyds Bank of Fund Management and Asia Securities. Trước đó các nhà đầu tư Anh đã rút về 7.5 tỷ Mỹ Kim. Công ty Intel đã cuốn gói rời khỏi Việt Nam đã đưa đến tình trạng thất nghiệp tột độ chưa từng có tại VN hiện nay! Công nhân không có việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường không thể xin được việc làm ổn định nên phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề để sống qua ngày, từ đó tạo ra xuất cảng lao động đi làm thuê làm mướn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

- Giống như chế độ sắp đến ngày tàn, csVN hiện nay đang lâm vào khủng hoảng niềm tin, họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau và nội bộ đang đấu đá nhau, thanh trừng quyết liệt để sống còn. Chủ trương “đốt lò” để chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đã phơi bày cho toàn dân VN thấy được bọn tham quan đầy dẫy khắp mọi nơi, từ thượng tầng trong Bộ Chính Trị cho đến dưới địa phương xã, huyện! Càng đốt càng thấy nhiều những khuôn mặt như Lê Thanh Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đều là những Ủy viên Bộ Chính Trị đã lần lượt bị loại bỏ. Tô Lâm lợi dụng đốt lò của Trọng để loại trừ đối thủ rồi đưa phe cánh của mình nắm giữ những vị trí then chốt hầu để bề thao túng. Từ những biến động trong nội tình VN hiện nay sẽ là những cơn sóng ngầm tạo nên cơn hồng thủy giạt sập chế độ bạo tàn của csVN chỉ còn là vấn đề thời gian.

Để kết luận và cũng để thức tỉnh những đảng viên csVN, xin đưa ra hai lời tuyên bố của bà BS Dương Quỳnh Hoa (miền

Nam) và nhà văn Dương Thu Hương (miền Bắc) như hồi chuông cảnh báo đối với ngụy Đảng csVN như sau:

“Tôi đã là người cộng sản cả đời tôi. Nhưng bây giờ chứng kiến những sự thật về chủ nghĩa cộng sản và sự thất bại của nó, quản trị kém, tham nhũng, đặc quyền, áp chế, lý tưởng của tôi đã không còn.... Trong chiến tranh, chúng tôi sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm trong tay Đảng, Đảng coi nhân dân như kẻ thù tiềm ẩn.... Đó là những kẻ ngu si, dấn độn, bởi vì họ là cộng sản.” (BS Dương Quỳnh Hoa).

“Vào Nam tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ vì nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó ở miền Nam người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào, Pháp, Anh, Mỹ... nếu người ta muốn. Đó là chế độ của nền văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đó đã thua chế độ man rợ. Đó là sự hàm hồ, lầm lẫn của lịch sử.” (Nhà văn Dương Thu Hương).

Tương lai Việt Nam ra sao sẽ tùy thuộc vào sự nhận thức và quyết tâm của các thế hệ Việt Nam trong và ngoài nước. Lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam không thể bị hủy hoại trong tay csVN. Vì tiền đồ của Việt Tộc, toàn dân Việt Nam hãy vượt qua sợ hãi cùng nắm tay tiến lên làm cuộc cách mạng dân tộc để phế bỏ chế độ csVN, một chế độ phi nhân bản, phản dân tộc. Ngày nào thực hiện được nguyện ước đó chính là thời khắc vinh quang của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam vậy.

Phan Thanh Thắng